

HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH ĐẮK NÔNG
HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN CƯ JÚT

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Số: 01 -CV/HĐĐ

Cư Jút, ngày 06 tháng 10 năm 2022

“V/v phát động tham gia Cuộc thi Ngày
hội sắc màu năm 2022 với chủ đề Thiếu nhi
Việt Nam – Mừng Đại hội Đoàn”

Kính gửi: Các Liên Đội trưởng Tiểu học, Trung học cơ sở
và trường PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jút

Căn cứ Công văn số 121-CV/HĐĐ, ngày 06/10/2022 của Hội đồng Đội tỉnh Đăk Nông về việc Tổ chức “Ngày hội sắc màu” năm 2022 - Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với Chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn”;

Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với Chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn” nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và phát huy khả năng tư duy, sáng tạo nghệ thuật hội họa trong các em, thông qua đó nhằm tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng và phát triển năng khiếu và đam mê hội họa, góp phần đổi mới nội dung hoạt động Đội, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn cho các em thiếu nhi.

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 01/9/2022 đến 30/10/2022; đối tượng tham gia là thiếu nhi Việt Nam có độ tuổi từ 06 đến 15 (từ lớp 1 đến lớp 9) đang sinh hoạt, học tập tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi, các Câu lạc bộ, Trung tâm Năng khiếu nghệ thuật trong cả nước; được chia làm 2 Bảng thi là Bảng Tiểu học và Trung học cơ sở.

Để cuộc thi được triển khai sâu rộng đến đông đảo các em thiếu niên, nhi đồng trong toàn huyện, Hội đồng Đội huyện Cư Jút đề nghị các Liên đội trưởng Tiểu học, THCS và Liên đội trưởng PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jút triển khai một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, vận động các em đội viên, thiếu niên nhi đồng tại Liên đội các trường Tiểu học, Trung học cơ sở tích cực tham gia cuộc thi (có kế hoạch kèm theo).

2. Triển khai Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với Chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn” đến 100% Liên đội các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở. Hội đồng Đội huyện chọn Liên đội trưởng THCS Phạm Văn Đồng để phát động điểm cấp huyện, đồng thời các Liên đội còn lại đồng loạt phát động Cuộc thi vào sáng 10/10/2022 lan tỏa buổi phát động trên các trang mạng xã hội facebook, fanpage của các đơn vị.

3. Cao điểm triển khai Cuộc thi từ ngày 10 - 20/10/2022. Đề nghị các đơn vị nộp báo cáo số lượng đội viên, nhi đồng tham gia Cuộc thi về Hội đồng Đội

huyện trước ngày 25/10/2022 theo dõi và <https://ngayhoisacmau.colokit.com> chia sẻ, lan tỏa đến các em đội viên, thiếu nhi được biết để tham gia.

4. Đề nghị Liên đội trường Tiểu học, THCS và Liên đội trường PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jút có hình thức khen thưởng đối với các em đội viên, thiếu nhi tham gia Cuộc thi đạt giải thưởng của Hội đồng Đội Trung ương.

Hội đồng Đội huyện sẽ có hình thức khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có nhiều tranh vẽ và đạt giải cao trong Cuộc thi nêu trên.

Nhận được Công văn này, Hội đồng Đội huyện đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả.

Nơi nhận:

- Các Liên Đội TH, THCS;
- Lưu HĐĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN
CHỦ TỊCH**



Lê Đức Ân